



SEARCH

ค้นหาข่าววันนี้

Submit

Text Size ก ก ก ก

หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกอาชญากรรม | ข่าว [RSS](#)

↑ HOME

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก



## “หมอวิสุทธิ์” ชะตาขาด! ศาลฎีกาประหารชีวิตสถานเดียว

โดย ทีมข่าวอาชญากรรม ผู้จัดการออนไลน์ 25 กรกฎาคม 2550 17:45 น.

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น



นพ.วิสุทธิ์ ถูกคุมตัวมารับฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

**“นพ.วิสุทธิ์ บุญเกษมสันต์” ชะตาขาด ศาลฎีกาพิพากษายืน สั่งประหารชีวิตสถานเดียว ศาลชี้พฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยมีพยานแวดล้อม ลำดับขั้นตอนวางยา ฆ่า และเห็นศพอย่างชัดเจน ข้อต่อสู้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น**

วันนี้ (25 ก.ค.50) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ สนามหลวง ศาลได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ 2236-7 / 2550 ระหว่างนายโชติวัฒน์เชษฐ และพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 ยื่นฟ้อง นพ.วิสุทธิ์ บุญเกษมสันต์ อดีตสูตินารีแพทย์ รพ.จุฬาฯ เป็นจำเลย ในความผิดฐานฆ่า พญ.ผัสพร บุญเกษมสันต์ อดีตสูตินารีแพทย์ ร.พ.บูรฉัตรไชยากร หรือ รพ.รถไฟ ทรยาตนเองโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ชอนเร้น ทำลายศพ กักขังหญิงเหนียว ปลอมแปลงเอกสาร

คดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนให้ประหารชีวิตจำเลย ต่อมาจำเลยยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกาตรวจสอบสำนวนพร้อมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงที่โจทก์ทั้งสองนำสืบและที่จำเลยรับในฎีกาฟังเป็นที่ยุติว่า จำเลยและผู้ตายเป็นสามีภรรยาโดยจดทะเบียนสมรสเมื่อปี 2524 มีบุตรด้วยกัน 2 คน และเมื่อปลายปี 2541 ผู้ตายและจำเลยเริ่มขัดแย้งกัน โดยผู้ตายเข้าใจว่าจำเลยมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับหญิงอื่นซึ่งเป็นคนไข้ของจำเลย โดยเมื่อวันที่ 27 ก.พ.42 ผู้ตายให้จำเลยลงชื่อรับรองว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับหญิงคนดังกล่าวอีก ซึ่งวันที่ 27 พ.ย.42 ผู้ตาย

เครื่องมือจัดการเว็บ

News Manager

ส่งบทความนี้ต่อ



พญ. ศัสพร บุญเกษมสันติ

จดทะเบียนยกที่ดิน.ส.3 ก. เนื้อที่ 41 ไร่เศษ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ให้เป็นสิทธิ์ของจำเลย หลังจากนั้นวันที่ 1 ก.ค.42 จำเลยย้ายออกจากบ้านพักแพทย์ ร.พ.บุรฉัตรไชยจักร (ร.พ.รถไฟ) ที่เคยร่วมอาศัยอยู่กับผู้ตายและบุตร ซึ่งระหว่างที่แยกกันอยู่ผู้ตายกับจำเลยยังคงมีเรื่องขัดแย้งกัน ซึ่งจำเลยเคยใช้เหล็กดัดมเบิ้ลทูปรถยนต์ผู้ตายเสียหาย โดยเมื่อวันที่ 8 เม.ย.43 ผู้ตายได้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สน.บางซื่อ และจำเลยยังได้เคยเขียนจดหมายต่าผู้ตายที่ไม่ยอมหย่าขาดจากจำเลยด้วยถ้อยคำรุนแรง ซึ่งระหว่างนี้จำเลยได้ยื่นฟ้องหย่ากับผู้ตายด้วย แต่ภายหลังได้มีการบันทึกประนีประนอมกัน หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 20 ก.พ.44 จำเลยกับผู้ตายไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารโออิชิ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ซึ่งหลังรับประทานอาหารเสร็จ จำเลยกับผู้ตายเดินออกจากร้านไปด้วยกัน โดยไม่มีผู้ตายพบเห็นผู้ตายอีก และวันเดียวกันจำเลยได้เปิดห้องพักเลขที่ 318 อาคารวิทยนิเวศน์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นวันที่ 21 ก.พ.44 จำเลยคืนห้องพักและไปเปิดห้องพักเลขที่ 1631 โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ที่ได้จองไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.44 โดยจำเลยได้คืนห้องพักดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 ก.พ.44 เวลา 06.00 น. โดยวันเดียวกันจำเลยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ร.พ.รถไฟว่าผู้ตายไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่แพทย์เวรเมื่อวันที่ 21 ก.พ.44 จำเลยจึงไปแจ้งความต่อสน.พญาไทว่าผู้ตายหายตัวไป โดยเมื่อวันที่ 26 ก.พ.44 ร.พ.รถไฟได้รับจดหมาย 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผู้ตายส่งถึง ผอ.ร.พ.แจ้งขอลาหยุดงาน 15 วัน

คดีจึงมีปัญหาดังกรณีจึงยึดตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยห่วงหวั่นเกี่ยวกับทำให้ผู้ตายปราศจากเสรีภาพในร่างกายและฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หรือไม่ โดยจากทางนำสืบของโจทก์ทั้งสองได้ยืนยันว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วและศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยปัญหาเรื่องนี้โดยเชื่อว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วจริง โดยจำเลยไม่ได้ฎีกาโต้แย้งอย่างแจ้งชัดว่าผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้จากคำแก้อุทธรณ์ของนายโชติ โจทก์ที่ 1 ว่าจำเลยลงลายมือชื่อเมื่อวันที่ 19 พ.ค.47 ยินยอมให้นำชายชวัล บุตรชายเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย จึงเท่ากับจำเลยยอมรับว่าผู้ตายถึงแก่ความตาย ดังนั้นคดีจึงรับฟังได้ว่าผู้ตายถึงแก่ความตาย

ส่วนที่จำเลยฎีกาโต้แย้งว่าการตรวจพิสูจน์ศพคราบโลหิตและชิ้นเนื้อที่ระบุว่าเป็นดีเอ็นเอของผู้ตายไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจไม่น่าจะตรวจพบคราบโลหิตและชิ้นเนื้อจากอาคารวิทยนิเวศน์และรร.โซฟิเทล ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้ความจาก พ.ต.ท.กฤษฎา ธิบรรวมทรัพย์ เจ้าพนักงานตำรวจประจำกองพิสูจน์หลักฐาน พยานโจทก์ว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.44 เวลา 07.30 น. พยานได้ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจหน่วยต่างๆ ตรวจห้องพัก 318 อาคารวิทยนิเวศน์ที่จำเลยเข้าพักเมื่อวันที่ 20 ก.พ.44 โดยใช้ยานาเคมีตรวจสอบปรากฏพบคราบโลหิตในห้องน้ำทั้งบริเวณที่ยื่นอาบน้ำในห้องน้ำและที่ม่านพลาสติกจึงนำไปตรวจพิสูจน์ต่อที่ห้องปฏิบัติการ ขณะเดียวกันยังได้ความจากคำเบิกความของเจ้าพนักงานตำรวจประจำสถาบันนิติเวชวิทยาอีก 2 ปากว่าในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เจ้าพนักงานตำรวจหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบเปิดบ่อเกรอะโดยให้เจ้าหน้าที่ของกทม.สูบน้ำออกจากบ่อเกรอะจนพบชิ้นเนื้อ 30 ชิ้น ส่งให้พฐ.ตรวจสอบเช่นเดียวกับการตรวจสอบที่รร.โซฟิเทล ซึ่งเรื่องนี้จำเลยได้เคยแถลงต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 21 มี.ค.46 ยอมรับถึงความถูกต้องของการทำบันทึกเอกสารการตรวจค้นดังกล่าว ดังนั้นจึงเห็นว่ากรณีที่เจ้าพนักงานเข้าตรวจสถานที่ทั้ง 2 แห่ง เนื่องมาจากได้สืบสวนแล้วทราบจำเลยเข้าพักในสถานที่ดังกล่าวช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการหายตัวไปของผู้ตายจึงเป็นการเข้าตรวจค้นหาพยานหลักฐานตามข้อมูลที่สืบสวนทราบมา ซึ่งเจ้าพนักงานที่ตรวจค้นมาจากหลายหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและไม่ปรากฏว่าพยานโจทก์คนใด

พิมพ์หน้านี้

ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ด



ฉบับวางแผง  
พฤษภาคมที่ 19 กรกฎาคม 50

จะรู้จักหรือมีสาเหตุใกรศเคื่องกับ จำเลยมาก่อน จึงไม่มีข้อระวางสงสัยว่าจะสมคบกันสร้าง พยานหลักฐานขึ้นมาเพื่อกลั่นแกล้งจำเลยให้ต้องได้รับโทษคดีอุกฉกรรจ์ ซึ่งผลการตรวจ พิสูจน์ของกลางหลายรายการก็ไม่เป็นผลร้ายต่อจำเลย เชื่อว่าเจ้าพนักงานตำรวจทำรายงาน ไปตามความจริง

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าค่าเบิกความพ.ต.ท.กฤษฎาที่ว่าพบคราบโลหิตนั้นไม่น่าเชื่อถือเพราะ ตามภาพถ่ายห้องน้ำเห็นว่าท่อน้ำทิ้งที่อ้างดังกล่าวมีรังผึ้งเปิดท่อน้ำถึง 2 ชั้น ไม่น่าสามารถใช้ มือล้วงเข้าไปได้ อีกทั้งเมื่อจำเลยคืนห้องพักอาคารวิทยนิเวศน์แล้วยังมีผู้เข้าพักต่ออีกหลาย ราย ซึ่งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผู้เข้าพักใหม่ต้องมีการทำความสะอาดห้องพักโดยใช้น้ำยาล้าง ท่อน้ำที่จะทำให้ชำระคราบโลหิตหมดไป ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีกลิ่นคาวโลหิตมนุษย์จน เป็นที่ปกติ ศาลฎีกาพิเคราะห์ภาพถ่ายท่อน้ำทิ้งแล้วเห็นว่าแม้จะมีรังผึ้งอยู่ทั้ง 2 ชั้น แต่ชั้นบน ถูกถอดออก ส่วนชั้นในอยู่ลึกลงไปจากปากท่อเล็กน้อย ซึ่งเชื่อว่าคราบโลหิตน่าจะกรองอยู่ที่ ขอบรังผึ้งชั้นใน แม้ภาพถ่ายไม่เห็นได้ว่าการโบกปูนยึดรังผึ้งชั้นในหรือไม่แต่เห็นว่าหากมีปูน ยึดรังผึ้งไว้ก็สามารถสกัดให้หลุดออกได้โดยไม่ยาก จึงเชื่อว่าสามารถถอดรังผึ้งชั้นในออกได้ ดังนั้นค่าเบิกความของพยานที่ระบุว่าพยานใช้มือล้วงเข้าไปในท่อน้ำทิ้งและใช้กระดาษกรอง เช็ดคราบเลือดออกมาจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ สำหรับประเด็นที่จำเลยโต้แย้งเรื่องการใช้น้ำยาทำ ความสะอาดห้องน้ำทุกครั้งนั้นก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะสามารถชำระคราบโลหิตได้หมดหรือไม่ ส่วน ที่ไม่ปรากฏกลิ่นคาวโลหิตจนเป็นที่ผิดปกตินั้น เจ้าพนักงานตำรวจประจำสถาบันนิติเวชวิทยา พยานโจทก์เบิกความว่าหากมีการฆ่าและศพบุคคลที่ตายแล้วโลหิตจะไม่ฉีดพุ่งกระจายออก มาแต่จะไหลหรือหยดออกมาเท่านั้นซึ่งอาจมีโลหิตออกมาจากศพไม่มากและล้างทำความสะอาดได้ง่าย

ส่วนที่จำเลยฎีกาโต้แย้งว่าการตรวจสอบชิ้นเนื้อที่ได้จากรร.โซฟีเทลไม่น่าเชื่อถือ โดย อ้างว่าพยานโจทก์ที่ตรวจสอบเบิกความแตกต่างกันในประเด็นการได้มาของชิ้นเนื้อ เห็นว่า พยานโจทก์ต่างเบิกความถึงการตรวจพบและได้มาของชิ้นเนื้อที่สงสัยว่าเป็นเนื้อมนุษย์คนละ จำนวนกัน โดยการตรวจที่รร.โซฟีเทล วันที่ 26 มี.ค.44 ได้แยกตรวจหาชิ้นเนื้อเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เจ้าหน้าที่กทม.สูบน้ำจากบ่อเกรอะแล้วใช้ตะกร้ากรองเศษชิ้นส่วนต่างๆ ส่วนที่ 2 เจ้า พนักงานตำรวจ น.1 สูบน้ำและสิ่งปฏิกูลจากบ่อเกรอะของรร.โซฟีเทล แล้วนำไปยังโรงงานกำจัด สิ่งปฏิกูลของกทม. ช.อ่อนนุช 86 และส่วนที่ 3 คือที่รร.โซฟีเทล ว่าจ้างให้เอกชนทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียและนำไปทิ้งที่กองดิน ช.อ่อนนุช 65

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่ารร.โซฟีเทลมีบ่อใหญ่บำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่เคยมี การดูดหรือสูบน้ำไปทิ้งที่อื่นมานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยจำเลยได้บันทึกเป็นคำยืนยันของ หัวหน้าช่างฝ่ายวิศวกรรมรร.โซฟีเทลไว้ในเอกสารท้ายอุทธรณ์ด้วยว่าโถส้วมห้องพักเป็นคอ ห่านรูปตัวยู ลึก 6 ซม. ท่อกว้าง 3 ซม. โดยชิ้นเนื้อที่มีขนาดก้อนใหญ่เกินกว่า 021/2 ซึ่งไม่ ระบุหน่วยมาตรา ไม่สามารถไหลผ่านลงคอห่านได้ ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงจำเลยไม่เคยอ้าง หรือถามค้านพยานโจทก์ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ แต่จำเลยพึ่งนำบันทึกปากคำของหัวหน้าช่างตั้ง กล่าวส่งประกอบในท้ายเอกสารอุทธรณ์ ดังนั้นเมื่อชั้นพิจารณาไม่ปรากฏว่าชิ้นเนื้อที่พยาน โจทก์ตรวจพบมีขนาดใหญ่เท่าใด จึงไม่อาจสรุปว่าชิ้นเนื้อของกลางจะผ่านโถส้วมไม่ได้ตาม ข้อกล่าวอ้างของจำเลย

ส่วนที่จำเลยฎีกาอ้างว่า ผลการตรวจดีเอ็นเอชิ้นเนื้อ คราบเลือด และเส้นผม ได้ผลแตก

ต่างกัน เห็นว่าแม้ว่าผลตรวจจะมีสัดส่วนแตกต่างกันบ้าง แต่เมื่อนำผลตรวจมาเปรียบเทียบกัน แล้วพบว่ายืนยันดีเอ็นเอตรงกันกับของผู้ตาย และดีเอ็นเอไม่ปฏิเสธความเป็นบิดาและบุตรของผู้ตาย จึงไม่มีข้อระแวงว่าพยานโจทก์จะทำการงานผลการตรวจให้ผิดจากความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐานปรักปรำจำเลยให้ต้องรับโทษในคดีร้ายแรง ซึ่งการตรวจหาดีเอ็นเอได้มาโดยการพิสูจน์ทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้

ส่วนประเด็นที่ว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของผู้ตายและชิ้นเนื้อของผู้ตายหรือไม่ เห็นว่าตามที่ข้อเท็จจริงวินิจฉัยไว้แล้วว่า มีพนักงานบริการร้านอาหารโออิชิ พยานโจทก์เบิกความยืนยันว่าเห็นผู้ตายและจำเลยมารับประทานอาหารที่ร้านเมื่อวันที่ 20 ก.พ.44 ซึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เห็นจำเลยประกองผู้ตายเดินออกจากร้านในลักษณะคนเหม่อลอยคล้ายครองสติไม่ได้ ขณะที่ครั้งแรกทั้งคู่ต่างคนต่างเดินเข้ามาในร้าน นอกจากนี้ข้อเท็จจริงจากการนำสืบของโจทก์ยังระบุว่าจำเลยเคยสั่งซื้อชื่อยาดอร์มิกัมซึ่งเป็นยานอนหลับ 30 เม็ดก่อนผู้ตายจะหายตัวไปประมาณ 2 เดือนเศษ โดยอ้างว่าให้นางเตียง แซ่แต้ มารดาของจำเลยทั้งที่ไม่เคยมีประวัติการใช้จ่ายตัวนี้มาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของแพทย์ที่รักษานางเตียงว่าคนไข้รายนี้มีอาการเป็นหลอดลมอักเสบ ซึ่งไม่ต้องใช้ยาดังกล่าวรักษา ดังนั้นจึงเป็นข้อพิรุธของจำเลย ซึ่งบ่งชี้ว่าจำเลยไม่ได้นำไปใช้กับมารดาจริง แต่มีเหตุน่าเชื่อว่านำไปใช้กับผู้ตาย นอกจากนี้พยานโจทก์ต่างๆ ยังชี้ให้เห็นถึงข้อพิรุธของจำเลยอีกหลายประการ เช่นจำเลยใช้มือถือของตัวเองส่งข้อความเข้าเครื่องเพจเจอร์ของจำเลยเองเรื่องช่างซ่อมแซมบ้านเพื่อนำมาเป็นข้ออ้างให้ผู้ตายมาพบที่ร้านอาหารดังกล่าว เช่นเดียวกับข้อพิรุธที่จำเลยซื้อถุงขยะสีดำขนาดใหญ่-ขนาดเล็กอย่างละแพ็ค ก่อนดับกลิ่น และกระดาศพิษขูจำนวนมาก ซึ่งแม้ว่าสินค้าเหล่านี้จะเป็นสิ่งของใช้สอยในชีวิตประจำวันแต่ช่วงเวลาที่จำเลยหาซื้อก็หลังจากผู้ตายหายตัวไปใหม่ๆ ซึ่งหากมีการฆ่าผู้ตายสินค้าเหล่านี้ก็สามารถใช้เป็นประโยชน์กลบเกลื่อนร่องรอยหรือปกปิดการกระทำความผิดของจำเลยได้เป็นอย่างดี ซึ่งตามคำเบิกความของพนักงานสอบสวนระบุว่าจำเลยไม่เคยให้ข้อมูลเรื่องการซื้อสิ่งของเหล่านี้มาก่อน แต่เมื่อตำรวจสืบทราบและสอบปากคำจำเลยได้ให้การกลับไปกลับมาไม่อยู่กับร่องรอย

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงที่ได้จากการนำสืบเกี่ยวกับจดหมายกลางาน 2 ฉบับ เห็นว่าพฤติการณ์ของจำเลยไปจ้างผู้อื่นพิมพ์จดหมายและอ้างว่าเป็นของผู้ตายโดยปลอมลายมือชื่อและส่งไปยังที่ทำงานของผู้ตายเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยว่ากระทำการเช่นนั้นไปเพื่อปกปิดการตายให้แนบเนียนยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนให้เห็นว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายและเมื่อพิจารณาถึงความขัดแย้งระหว่างจำเลยและผู้ตาย เห็นได้ว่าทั้งสองมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงที่ผู้ตายเข้าใจว่าจำเลยมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับหญิงอื่น กระทั่งมีการทำบันทึกหลักฐานต่อรองกับจำเลยในการแบ่งทรัพย์สิน ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จำเลยโกรธแค้นผู้ตายมากยิ่งขึ้น โดยช่วงที่แยกกันอยู่จำเลยได้เขียนจดหมายตำว่าผู้ตายอย่างรุนแรง จึงชี้ให้เห็นว่าจำเลยหมดความรักใคร่ผู้ตายและมีความเกลียดชังผู้ตายจนไม่อาจอยู่ร่วมกันได้อีก

สรุปแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทก์ทั้งสองนำสืบมา แม้ส่วนใหญ่จะเป็นพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณี แต่ก็มีความสอดคล้องต้องกัน และมีเหตุผลต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน โดย เมื่อพิจารณาประกอบกับพฤติการณ์ที่เป็นข้อพิรุธของจำเลยหลายประการแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยได้แอบอ้างเรื่องนัดพบช่างซ่อมแซมบ้าน เพื่อหลอกลวงผู้ตายไปพบที่ร้านอาหารโออิชิ วันที่ 20 ก.พ.44 โดยจำเลยลอบนำยานอนหลับดอร์มิกัมใส่ลงไปในอาหารจนผู้ตายครอง

สติไม่ได้ จากนั้นจำเลยพาผู้ตายไปยังอาคารวิทยนิเวศน์ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อทำการหวังเหนียว กักขังผู้ตายให้ปราศจากเสรีภาพ แล้วจำเลยลงมือฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ด้วยวิธีการ หนึ่งอย่างใดตามที่วางแผนไว้ จากนั้นจำเลยฆ่าและแยกศพผู้ตายออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ทิ้งลงโถชักโครกที่ห้องพักอาคารวิทยนิเวศน์และรร.โซฟีเทลในวันที่ 21 ก.พ.44 เพื่อปิดบัง การตาย โดยพยานหลักฐานของจำเลยไม่อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสอง ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าจำเลยกระทำความผิดฐานหวังเหนียวกักขังผู้ ตายให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และฐานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วย ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น พิพากษายืนให้ประหารชีวิตจำเลย

ภายหลังนายอภิรมย์ ช้ายคล้าย ทนายความของนพ.วิสุทธิ กล่าวว่า นพ.วิสุทธิยอมรับคำ พิพากษาศาลฎีกาและทำใจได้ อย่างไรก็ตามเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาประหารชีวิตแล้ว ภายใน 60 วัน นพ.วิสุทธิยังมีโอกาสทูลเกล้าถวายเรื่องราวเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งนพ. วิสุทธิยืนยันแล้วว่า จะถวายเรื่องราวผ่านนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม โดยอาศัยเหตุขณะเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำได้ใช้วิชาชีพแพทยรักษาผู้ต้องขังที่ป่วย ในสถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางมาโดยตลอด ก็หวังว่าจะได้รับอภัยโทษ ซึ่งขบวนการ คงต้องใช้เวลาเป็นปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการควบคุมตัวนพ.วิสุทธิ มาฟังคำพิพากษารวัน นี้ มีเจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์จำนวน 7 คนเบิกตัวนพ.วิสุทธิ ออกมาจากเรือนจำกลางบางขวาง โดยมาถึงห้อง พิจารณาคดีเมื่อเวลา 09.00 น.เศษ ซึ่งนพ.วิสุทธิยังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มหันไปพูดคุยกับเจ้า หน้าที่ราชทัณฑ์ ซึ่งระหว่างที่ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาจำนวน 72 หน้า ใช้เวลานาน 2 ชั่วโมง สีหน้านพ.วิสุทธิเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเรียบเฉย ภายหลังรับทราบคำพิพากษาแล้ว นพ. วิสุทธิยังคงมีสีหน้าเรียบเฉย ไม่แสดงอาการหวาดวิตกแต่อย่างใด

ขณะที่ นายโชติ วัฒนเชษฐ์ บิดาพญ.ผัสพร อายุกว่า 80 ปี ได้แสดงสีหน้าปลาบปล้ำใจ และมีน้ำตาคลอเบ้า ที่ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้น ที่ให้ประหารชีวิต นพ.วิสุทธิ ซึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่า "ขอบคุณทุกคน" โดยมีพญ.เพียงใจ วิชรสินธุ์ น้องสาวผู้ตายและกลุ่มญาติได้พยุงนายโชติเดินทางกลับไปในพื้นที่หลังจากรับทราบ คำพิพากษา

ด้านนายวีรศักดิ์ โชติวานิช ทนายความนายโชติ กล่าวว่า นายโชติได้ฝากขอบคุณศาล ฎีกาที่ให้ความเป็นธรรม และพล.ต.ท.จงรัก จุฑานนท์ ผช.ผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าพนักงาน สอบสวนคดีนี้ตั้งแต่ต้น และ พ.ต.ท.ชยุดท์ มารยาท พนักงานสอบสวน สน.พญาไท ในขณะที่ช่วยติดตามคดี รวมไปถึงพนักงานสอบสวนคนอื่นๆ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และนิติ เวช ในการเก็บหลักฐานพิสูจน์ดีเอ็นเอ ซึ่งนายโชติ จะกลับบ้านไปจุดธูปบอกให้ พญ.ผัสพร บุตรสาวทราบว่าศาลฎีกาได้พิพากษาให้ประหารชีวิตคนที่ฆ่าแล้ว

นายวีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมานพ.วิสุทธิ ไม่เคยเข้ามากล่าวขอโทษหรือทักทายนาย โชติ ในฐานะอดีตพ่อตาแต่อย่างใด ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายรู้สึกต่อกันอย่างไร ซึ่งนาย โชติก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในฐานะพ่อ ขณะที่ตนได้เข้าไปพูดคุยกับ นพ.วิสุทธิ ขอให้อโหสิกรรมให้ด้วยหากมีการลวงเกิน เพราะตนทำไปตามหน้าที่ฐานะทนาย ความ โดย นพ.วิสุทธิ ไม่ได้พูดอะไรแต่ยกมือรับ เชื่อว่า นพ.วิสุทธิ อโหสิกรรมให้ อย่างไรก็ตาม

ตาม นพ.วิสุทธิ ยังสามารถ ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ตามกระบวนการต่อไป ส่วนบุตรทั้งสองของ พญ.ผัสพร ทราบว่าปัจจุบันบุตรชายคนโตเรียนจบแล้ว ส่วนบุตรสาวเรียนอยู่ปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งทั้งสองคนพักอาศัยอยู่ด้วยกัน

ด้าน พล.ต.ท.จงรัก กล่าวว่า คดีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการสืบสวนสอบสวน ซึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนใหญ่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องถือเป็นผลงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นคดีตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าหากพยายามทำคดีให้ถึงที่สุดก็จะสามารถคลี่คลายคดีได้ ยกเว้นบางคดีที่ไม่มีพยานหลักฐานก็อาจทำงานลำบากบ้าง

" ศาลฎีกา" นัดชี้ชะตา "หมอวิสุทธิ"ฆ่าหั่นศพเมีย วันนี้  
ย้อนรอยก่อนฎีกาพิพากษาชี้ชะตาชีวิต"หมอวิสุทธิ"!  
ลุ้นระทึก! ชีวิต "หมอวิสุทธิ" ศาลฎีกาตัดสินฆ่า "หมอผัสพร" 25 ก.ค.นี้  
"หมอวิสุทธิ" ชะตาขาด! ศาลอุทธรณ์สั่งประหารชีวิต  
ลุ้น!ศาลอุทธรณ์ตัดสินหมอวิสุทธิ ฆ่าหั่นศพหมอผัสพร  
ชำระคดี "น.พ.วิสุทธิ" หมอเลือดเย็นฆ่าหั่นเมีย  
ถึงคิว!! หมอวิสุทธิมือฆ่าหั่นศพภรรยา ศาลอุทธรณ์นัดชี้พรุ่งนี้  
ชี้ชะตา "หมอวิสุทธิ" หลังยื่นอุทธรณ์ 4 ก.ค.นี้  
หมอวิสุทธิชีวิตประกัน ศาลหวั่นหลบหนีสั่งยกคำร้อง  
'อัยการสูงสุด'แจง สั่งไม่ฟ้องหมอวิสุทธิครั้งแรก  
ช่วย "หมอวิสุทธิ" ปรับตัว-สภาพจิตใจในคุก  
ทนายพ่อผัสพร เชื่อหมอวิสุทธิสู้คดียันฎีกาแน่  
ทนายรวบรวมหลักฐานเพิ่มขอประกัน "นพ.วิสุทธิ"  
"ทนายหมอวิสุทธิ" เตรียมยื่นขอประกันตัวอีกครั้ง เชื่อลูกความบริสุทธิ์  
"หมอวิสุทธิ"ไร้ญาติเข้าเยี่ยมหลังนอนเรือนจำบางขวาง  
สวนคดีดีโพล สืบหาความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินประหารชีวิต "หมอวิสุทธิ"  
"พงศเทพ" ไม่ติดใจการทำงานของอัยการที่มีความเห็นไม่สั่งฟ้อง "หมอวิสุทธิ" ในครั้ง


แรก

แพทย์สภาไม่ถอนใบประกอบโรคศิลป์หมอวิสุทธิ  
คดีตัวอย่าง"ประหารหมอวิสุทธิฆ่าเมีย"  
"หมอวิสุทธิ" คอตกเข้าห้องขัง ศาลชั้นต้นให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาการประกัน  
ศาลสั่งประหารชีวิต "หมอวิสุทธิ" ฆ่าเมีย!!!  
ทนายฝ่ายโจทก์มั่นใจศาลจะตัดสินลงโทษขั้นสูงสุดต่อ "นายแพทย์วิสุทธิ"  
ศาลชั้นต้นนัดตัดสินคดีหมอวิสุทธิ ฆ่าหมอผัสพร

#### **ข่าวอื่นๆ ในหมวด**

- **"ชนมส์สวัสดิ์" ขอความเป็นธรรมอัยการ-สู้ข้อหาตำรวจมักกะสัน**
- **"บักดู" เจื่อดาบขู่วางกรไถเซย์ฮัลโหลขณะขับ!**

- [ดร.ไม่ชัดจับไม่จับแกนนำมือบ-ไฟเขียวพกระบองป้องกันตัว!](#)
- [รปภ.วัย 60 ปี ถูกตีตายก่อนลาออก](#)
- ["พ.ต.อ." คว่า .357 ชามะเร็งระยะสุดท้าย!](#)

อ่านข่าวทั้งหมด 



จำนวนคนอ่าน 49601 คน

จำนวนคนโหวต 245 คน

คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย 193 คน

ไม่เห็นด้วย 52 คน

79 %

21 %


[โหวต](#)

หน้าแสดงความคิดเห็นที่ 7 จากทั้งหมด 7 หน้า [หน้าที่แล้ว](#) 

[7](#) | [6](#) | [5](#) | [4](#) | [3](#) | [2](#) | [1](#)


**ความคิดเห็นที่ 357**

เห็นด้วยภัย 352 จำคุกตลอดชีวิต ยังสามารถช่วยชีวิตคนในคุกได้อีกหลาย ร้อยหลายพันชีวิต

[แจ้งลบ](#) 

**ความคิดเห็นที่ 356**

เราเข้าใจความรู้สึกหมอนะ ใครไม่เคยเจอผู้ ญ ประเภทร้ายสุดๆ ไม่รู้หรอก ว่าเป็นยังไง

[แจ้งลบ](#) 

คนหมดรักกันแล้ว จะหย่า ก็ไม่ยอมหย่าให้

แต่งงานกะคนผิด พลาดไปทั้งชีวิต


[ส่งสารหมอ ข](#)

**ความคิดเห็นที่ 355**

คห 353 ฮะ


ผมว่านิรโทษกรรมทุกๆหมอที่คุณเอ่ย แล้วประหารหมอมึงแทนคนเดียวจะดีกว่า เพราะหมอนี้แม้เวเลิงไว้จะเป็นหัวหน้าพรรคทนายทอสุร ไทยร่วมรักไทยนะฮะ ประหารเสียจะเป็นการทำให้พรรคนี้มีแต่ตัวกับหาง ขาดหัวต่อไปอีกจะทำให้ประเทศชาติปลอดภัยไปอีกระยะ

[จางหลง](#)

[แจ้งลบ](#) 

**ความคิดเห็นที่ 354**

อืมมม....

[แจ้งลบ](#) 

คดีนี้ยึดการสั่งไม่ฟ้องนะ ถ้าพ่อผู้เสียชีวิตไม่สู้หัวชนฝา "ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม"

"จัดโครงสร้างยึดการ" หน่อยดีไหม  
ยึดการ

#### ความคิดเห็นที่ 353

น่าจะสั่งประหารหมออีกสองคน  
หมอเหวง กะ หมอสันต์ ใจ ... 555

ราคาบุญหมอจิ้งเลย พยาบาลดีกว่าเยอะ น่ารักอีกตะหาก

แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 352

เรื่องทั้งหมดอ้างหลักฐานนิติตำรวจ หากเชื่อแล้ว เจตนา

ฆ่า โทษประหาร ลดได้สักนิด ตลอดชีวิต ใช้วิชาความรู้

อยู่ในคุกใหญ่รักษาคนคุกจะมีประโยชน์มาก ฆ่าง่ายเกิน

ไปฉีดยาตาย ให้จำคุกทรมานตลอดชีวิตช่วยชีวิตคน ได้

บาปสำนึกผิดจะดีมาก รักษาคน 20 ปี หักกภัยโทษแล้ว  
ให้โอกาส คนคิดผิด

แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 351

ผมนึกไม่ออกจริงๆ ว่าคนเราต้องโหด ต้องอำมหิตเพียงใด ถึงสามารถถือมีด นั่งถลกหนัง แล่เนื้อมนุษย์สดๆ ฆ่าแหละ และหันเป็นชิ้นๆ โดยเฉพาะเป็นคนที่เรารู้จัก เป็นคนที่เราเคยรัก และเป็นแม่ของลูก

ผมรับไม่ได้หรอกครับ ที่จะให้คนแบบนี้มาอยู่ร่วมในสังคม ถึงแม้ว่าเขาจะเคยทำความผิดมาขนาดไหน แต่ลองขนาดวางแผน ทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนี้ ก็ถือว่าอำมหิต และเลือดเย็นสุดๆ คนเรา  
ถ้าไปได้ถึงจุดนี้แล้วเนื้อมนุษย์ด้วยกันแล้ว ผมคิดว่าคงไม่มีทางจะกลับมาเป็นคนปกติได้แล้วหรอกครับ

หรือพวกคุณคิดว่าต้องให้อภัย แล้วควรต้อนรับฆาตกรคนนี้ กลับมาอยู่ในสังคม ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเรา  
pop

แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 350

สมควรตาย  
หมอขอนแก่นคนหนึ่ง

แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 349

ประหารไปก็ไม่มีไรดีขึ้น คนตายก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมา ถ้าจะให้ยุติธรรมก็ต้องประหารแบบหันศพให้ได้รับความเจ็บปวดเท่าๆกัน ไม่ได้ประโยชน์อะไร ควรจำคุกตลอดชีวิต และใช้วิชาชีพหมอรักษานักโทษดีกว่า

ประหารไปก็ไม่มีประโยชน์

แจ้งลบ 



**ความคิดเห็นที่ 348**แจ้งลบ 

ถ้าใช้ไม้ออร์ฟตีตายก็ไม่ติดคุกแล้ว....วางแผนให้ปวดหัวทำไม....คุณหมอ

แล้วไอ้ที่ว่าฆ่าหนะ มีใครเห็นบ้าง ใช้อาวุธอะไรหลักฐานอยู่ไหน หมอผีสรรพอาจตายไปแล้วจริงจริง ( หรืออาจไม่ตายก็ได้) แล้วก็อาจไม่ตายจากหมอวิสุทธิก็ได้ แต่คดีนี้ทุกคนเชื่อว่า ....แค่เชื่อว่าหมอ

ฆ่าเมียตายโดยเจตนา.... เท่านั้น งบกับศาลไทยและการพิจารณาคดีของประเทศนี้จริงๆ

กบ

**ความคิดเห็นที่ 347**แจ้งลบ 

อัยการไม่ฟ้องคดีนี้...แต่คุณพ่อดำเนินการฟ้องศาลเอง ชาวสดดั่งๆๆนางจะ"สอนสั่งบทเรียนสำคัญยิ่งในระบบปชต"นี้ให้กับสังคมสุดๆๆๆนะครับ

เอาน่าๆ

**ความคิดเห็นที่ 346**แจ้งลบ 

ที่ต้องระวังคือทุกครั้งที่เราตรวจเป็นพยานฝ่ายโจทก์มักจะมีการแถลงว่าพยานไม่รู้จำจึกและไม่มีหลักฐานว่าจำจึกหรือโกธเคื่องกับจำเลยมาก่อนจนอาจสร้างหลักฐานปรักปรำจำเลย

ตรงนี้แหละที่ต้องระวังเพราะหลายคดีมันไม่เคยรู้จำจึกหรือโกธเคื่องแต่ก็ปรักปรำได้เพราะแลกกับประโยชน์ มันจึงมีแพะดริมเลยใจ

แยะนะ

**ความคิดเห็นที่ 345**แจ้งลบ 

ผมถูกใจจริงจริง....ความคิดเห็นที่ 163..

ถ้าลูกๆ ของคุณหมอเข้ามาดูในกระทู้นี้ พี่ขอเป็นกำลังใจให้พวกน้องๆ เข้มแข็ง ดูแลตัวเองซึ่งกันและกันให้ดี บางสิ่งบางอย่างต้องใช้เวลา ขอให้จากนี้ชีวิตมีแต่เรื่องดีขึ้น อะไรที่เราไม่สามารถไป

แก้ไขมันได้ ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้น เราแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่ทำให้อนาคตดีได้ ขอให้น้องทั้งสองโชคดีนะละ

Supporter

kbkhh@hotmail.com

**ความคิดเห็นที่ 344**แจ้งลบ 

ขอช่วยชีวิตหมอวิสุทธิ ไหนๆ ฎีกา ก็ประหาร แล้ว

1. หมอวิสุทธิ สารภาพความผิดทุกอย่าง ลงในคำร้องฎีกาถวายแต่ในหลวงขอพระราชทานอภัยโทษ

2. ฎีกาจะตกลงมาภายใน 60 วัน โทษตายเว้นโทษเป็นยังอยู่

3. หมอวิสุทธิ จะใช้ชีวิตอยู่ในคุก 15 ปีเต็มๆ 15 ปีนี้โปรดใช้วิชาความรู้ รักษาผู้ป่วยภายในคุก เป็นการชดใช้กรรมที่ทำได้ น่าจะสาสมแล้วละ

หันทุกเกม

**ความคิดเห็นที่ 343**แจ้งลบ 

Im trully agree with #256

Im trully agree with # 256

###

**ความคิดเห็นที่ 342**แจ้งลบ 

ให้หมอฆ่าคนออกไปรักษก(ฆ่า)คนอีกหรอ คิดได้ไงเนี่ยหวังว่าใครที่คิด

แบบนี้จะเป็นเหยื่อหมารายนี้ต่อไปนะ จะได้โสมน้าหน้า

ปชช

#### ความคิดเห็นที่ 341

อัยการที่สั่งไม่ฟ้องในตอนแรก ตอนนี้นำมุดโกส่วมอยู่ที่ไหน  
หรือว่ารับเงินจนพุงปลิ้นตายไปแล้ว  
อัยการที่พอเหลือดีอยู่บ้าง ต้องช่วยกันสร้างภาพพจน์กันใหม่  
อย่าทำอะไรน่าเกลียดอย่างนี้อีก  
มีจนอย่างไร ศักดิ์ศรีต้องมี  
อย่าให้เขาต่ำได้ว่าเร็วกว่าหมา

มีน


แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 340

สงสารนพ.วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ ค่ะ ขนาดทนายของโจทก์ยังบอกว่าหมอควบคุมอารมณ์เก่ง ถ้าถึงขนาดที่ต้องลงมือฆ่าเมียตัวเอง คุณหมอวิสุทธิ์ บุญเกษมสันติเองคงทนไม่ไหวจริงๆ (ขอโทษคุณหมอ  
ผีสพรด้วยค่ะ)

ส่วนตัวคิดว่ามีเมียน้อยไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่เลย

1


แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 339

"จำเลยกับผู้ตายเดินออกจากร้านไปด้วยกัน โดยไม่มีผู้ตายพบเห็นผู้ตายอีก"

แก้ด่วน

ด่วนถึ

แจ้งลบ 


#### ความคิดเห็นที่ 338

ผมในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์  
ในฐานะอาจารย์ อาจารย์เป็นตัวอย่างแพทย์ที่ดีคนหนึ่งที่ผมรัก  
ผมรู้สึกเสียตายเป็นที่เราจะต้องเสียหมอที่เก่ง และดีไปอีกคนหนึ่ง

สำหรับคนที่สมน้ำหน้า หรือ ตั้งข้อรังเกียจหมอ ผมว่า คุณน่าจะยกระดับจิตใจตัวเองซะหน่อยนะ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สิ่งที่เราควรทำคือ รู้สึกกรุณา  
ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

คนเรามันทำผิดกันได้ และเขาก็กำลังรับผลกรรมที่เขาทำไว้ เราเองก็ได้ประโยชน์จากการศึกษากรณีนี้ เราควรขอโทษกรรมให้เขาจะดีกว่า โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยรู้จักทั้งหมอผีสพร และ อ.วิสุทธิ์ มาสาป  
แข่งเขา หรือ สมน้ำหน้าเขา ตัวคุณก็เป็นบาปเสียเอง


หมอคนหนึ่ง

แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 337

คติทางเรื่องของกรรมเชื่อว่าถ้าซาใครไว้ในอดีตชาติ เขาก็จะกลับมาฆ่าเอาคืนไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อไป การทำกรรมดีชดเชยและการได้รับอโหสิกรรมจากคุณกรณีนะจะช่วยบรรเทาผลของกรรมชั่วได้ในระดับ  
หนึ่ง

หมอผีสพรอาจเคยผูกเวรมากับหมอวิสุทธิ์หลายชาติมาแล้ว

แจ้งลบ 

เอาเถอะ เราไม่มีอำนาจพิเศษที่จะมองเห็นเหตุการณ์ในอดีตชาติของเขา ตามกฎหมายบ้านเมือง การกระทำของหมอวิสุทธิก็สมควรกับโทษ แต่มาตรฐาน กฎหมายของเราเท่าเทียมกันทุกเคสหรือ ดาบ ยี่มก็มีค่าชีวิตเท่าหมอศุพรใช้ไหม แล้วคนฆ่าดาบยี่มได้รับโทษไหม

ถ้าเสนอว่าให้ลงโทษหมอวิสุทธิโดยจำคุก300ปี หรือ1000ปี โอกาสได้รับการลดหย่อนจนออกจากคุกก่อนตายก็ไม่มีอยู่แล้ว หมอยังได้ใช้ความรู้ทำประโยชน์ให้สังคมในคุก การจะผลิตแพทย์ขึ้นมาได้ สักคนต้องใช้งบประมาณมาก ยิ่งทำประโยชน์ได้ไม่ควรประหารทิ้ง ให้โอกาสหมอเอေးให้สร้างกรรมดีต่อสังคมในชาตินี้ เผื่อชาติหน้าเขาจะได้ไม่ต้องเจอวิบากกรรมจนตัดสินใจผิดในชั่ววูบอีก

ดิฉันไม่เคยรู้จักหมอทั้งสอง อ่านข่าวใหม่ๆก็สาปแช่งหมอวิสุทธิ อยากให้ตายดกตามกัน แต่วันนี้ความคิดเปลี่ยนไป ยินดีน้อมรับคำสวดจากคนที่ไม่เห็นด้วยและขอโทษมาด้วยค่ะ

หญิงแก่ขอนแก่น


### ความคิดเห็นที่ 336

แจ้งลบ 

ไม่เพียงแต่หมอวิสุทธิหรอก ต้องมีอีก ดูพวกหมอที่คนยกย่องว่าดี กับลูกเมียเชื่อเลย ไม่ทำดีเท่ากับทำกับคนใช้หรอก

Nan

### ความคิดเห็นที่ 335

แจ้งลบ 

สามีเป็นลูกศิษย์คุณหมอ บอกว่าคุณหมอมีคุณค่าต่อวงการแพทย์ เป็นคนดี ขอร้องให้ให้กับคำตัดสินของศาล เห็นใจคุณหมอและลูกๆ ลูกจะทำใจได้อย่างไร เมื่อพ่อที่เขารัก ไม่มีโอกาสได้อยู่กับเขากลับแล้ว

เห็นใจ

### ความคิดเห็นที่ 334

แจ้งลบ 

ควรให้หมอ เป็นหมอรักษาคคนใช้ในคุกดีกว่าค่ะ หมอยังทำประโยชน์ได้อีกมากนะคะ

คิดดูสิ ลูก ๆ เค้าจะเป็นอย่างไร แม่ตาย พ่อจะต้องมาตายอีกคน

เห็นใจคุณหมอค่ะ

### ความคิดเห็นที่ 333

แจ้งลบ 

มาพูดอะไรกันตอนนี้ ตอนที่ท่าละ ทำไมไม่คิดเสียก่อน

เป่า

### ความคิดเห็นที่ 332

แจ้งลบ 

เข้าใจคุณหมอมากว่าการมีภรรยาที่ดูภายนอกดีเลิศแต่ภายในนั้นร้ายลึกเป็นยังไง พี่ชายเป็นหมอเหมือนกัน มีภรรยาซึ่งเป็นหมอเช่นกัน ดูภายนอกข้างอ่อนหวานเรียบร้อย สามีทำแต่งงาน เหล่าไม่กิน บุหรี่ ไม่สูบ ถูกภรรยาคูทุกอย่าง แม้แต่โทรศัพท์ยังดักฟัง เธอบอกเพื่อนว่าต้องกดหัวไว้ ตามใจกลัวหลง พอจะหย่า เธอจะฆ่าตัวตาย ทุกวันนี้สามีอยู่เพื่อลูก สงสารค่ะ ดีที่เขาหันมาปฏิบัติธรรม จึงพอหาความสุขให้ใจได้บ้าง ผู้หญิงที่ร้ายลึกมีมากค่ะ มองแต่ความสุขที่ตัวเองพึงได้ โดยไม่มองผู้อื่นบ้าง อย่างพี่สะใภ้ เป็นที่เอือมระอาของญาติสามีมาก

ผ่านมา

### ความคิดเห็นที่ 331

แจ้งลบ 

สงสารแต่เด็ก ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยกับการกระทำของผู้ใหญ่ แต่ตั้งมาได้รับผลกระทบไปด้วย แม้ก็ตายพ่อก็ติดคุกไม่รู้สภาพจิตใจจะเป็นยังไงกัน ถึงมีเงินก็ไม่มีความหมายอะไร กว่าพ่อจะออกจากคุกก็อีกเป็นสิบปี ( คงไม่ตายหรอกเพราะหากยื่นทูลเกล้าในหลวง คงเหลือจำตลอดชีวิต แต่คงจะติดไม่เกินสิบปีหรอกอย่างหมอเอေး)

แม่น

### ความคิดเห็นที่ 330

แจ้งลบ 


สมควรตาย หากทะเลาะกันใหญ่โตตำพ้อล้อแม่ดบตีแล้วอารมณ์พุ่งพล่านถึงขีดก็ไปอย่าง นีวางแผนซับซ้อน เป็นหมอแต่ใจร้ายเหลือเกินหันแม่ของลูกเป็นชิ้น หลอกล่อให้โอนที่ให้ ไม่อยากอยู่ด้วยแล้ว ผู้หญิงไม่ยอมหย่าก็ออกไปอยู่ที่อื่นซิแล้วจะไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนก็ได้เนี่ย ผู้หญิงคนใหม่คงไม่ยอมเพราะอยากเป็นเมียของคนที่มีอาชีพเป็นหมอ ควรเอาเรื่องกับนางคนใหม่ี่ด้วยฐานเป็นเหตุอย่างน้อยก็ ประจานคนที่อยากได้สามีของคนอื่นเขา นางนี่คงpressureหมอนานดู นี่เป็นบทเรียนของคนที่ต้องการจับหมอทั้งหลาย

สมควรตาย

#### ความคิดเห็นที่ 329

ใจดำ ทำอะไรไว้แล้วก็สมควร ตายตกตามกันไป

ไม่มีที่ว่างสำหรับคนชั่ว

แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 328

หวังว่าสังคมไทยคงได้อะไรจากกรณีนี้บ้าง ทำเช่นไรจึงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีก สังคมเรามากมีค่านิยมเกี่ยวกับผู้หญิงที่หย่า ไม่ได้หนัก หั๋งๆที่การหย่านั้น อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงผิดก็ได้ หรือสมัยนี้ที่เห็น การมีภักดิ์มีกัก เป็นเรื่องก็บ่เก้ ทั้งๆที่เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม เราควรจะสังคายนาสังคมเราได้หรือยัง (แต่คงต้องดูศาสนาบางศาสนาที่ยอมรับได้ ก็แล้วไป)

ข้อคิดเห็น

แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 327


หมอวิสุทธิชั่วช้า มีเมียและลูกแล้ว ยังไม่พอ ยังแอบไปมีชู้กับคนไข้ เลวสุดๆ แล้วยังวางแผนฆ่าเมียหลวง ซ่อนเร้นศพอีก ต่ำทรามที่สุด สมควรแล้วที่โดนประหาร อยาลดโทษให้มัน เป่ามันจิ้น

แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 326


ฆ่าทิ้งเปล่าๆก็น่าเสียดาย น่าจะส่งไปกู่ระเบิดภาคใต้มากกว่านะ เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย

--

แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 325

พวกหมออี้โก้สูง คิดว่าเหนือมนุษย์ แต่จิตใจต่ำได้เหมือนกัน


แจ้งลบ 

ขนาดเมียตัวเองยังฆ่าได้ นับประสาอะไรกับคนไข้หรือคนทั่วไป หมอพวกนี้จะไม่ฆ่าไม่ได้ แถมยังไม่ยอมรับสารภาพอีก พวกนี้ต้องโดนประหารอย่างเดียว มีสมมงไว้ฆ่าคน ไปตายเสียเถอะ

#### ความคิดเห็นที่ 324


เห็นด้วยกับ 285 มากๆเลยอะคะ ถึงเค้าจะทำลายไป 1 ชีวิตซึ่งมันก็ผิดมหันอะนะ แต่เค้าตายไปอีกคนก็เท่านั้น สงสารลูกเค้าด้วย ละถ้าเค้าอยู่ต่อก็ยังสามารถรักษาอีกหลายๆชีวิตนะ ไม่มีใครอยากเป็นคน เลวหรือกึ่งมึงยี้ สังคมต้องให้ออกาสเค้าบ้าง อย่างน้อยก็ให้เค้าอยู่ต่อทำความดีไปละกัน

LAW'Gal

แจ้งลบ 

#### ความคิดเห็นที่ 323

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ยุติธรรม มองว่า การทำหน้าที่ของอัยการมีกระบวนการของการดูแลและคานอำนาจ เช่น เมื่อตำรวจเสนอความเห็นไปอัยการก็สามารถสั่งไม่ฟ้องและส่งเรื่องกลับมาอยู่ที่ ตำรวจ หรือบางครั้งพยานหลักฐานที่ทำในสำนวนไม่เพียงพอ จะสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมหรือแม้แต่อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ผู้เสียหายก็ยังสามารถฟ้องเองได้อีก และคดีที่ผู้เสียหายฟ้องศาลเองก็มีการตัดสินลง โทษจำนวนไม่น้อย เขาก็มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคดีของนายแพทย์วิสุทธิ บุญเกษมสันติ จำเลยในคดีสังหารแพทย์หญิงฉัตร บุญเกษมสันติ นี่เป็นเรื่องของการทำงานปกติ

แจ้งลบ 

ด้านนายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งอดีตเป็นอัยการฝ่ายคดีอาญา กรุงเทพใต้ มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายแพทย์วิสุทธิ์ในครั้งแรก กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า เขาไม่มีหน้าที่รับผิดชอบคดีนี้แล้ว และพนักงานฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ ชุดปัจจุบันซึ่งเป็นโจทก์ร่วมกับบิดาของแพทย์หญิงผู้สพรก็ได้ทำหน้าที่ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เขาจึงไม่ต้องการที่จะแสดงความเห็น

รองอัยการสูงสุด ชี้ หากศาลฎีกาเอาผิด "หมอวิสุทธิ์" อัยการที่สั่งไม่ฟ้องอาจถูกสอบสวน

นายคัมภีร์ แก้วเจริญ รองอัยการสูงสุด กล่าวว่า คดีของนายแพทย์วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ อัยการไม่ได้ละเอียดต่อหน้าที่ และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาโดยตลอด และหากศาลฎีกาพิพากษาเอาผิดกับนายแพทย์วิสุทธิ์ คณะทำงานอัยการชุดแรกที่สั่งไม่ฟ้องอาจจะต้องถูกสอบสวนทางวินัยด้วย

ช่วยตรวจสอบพวกเลวที่รับเงินวิ่งคดีนี้ด้วย

CC

### ความคิดเห็นที่ 322

คท 227 ไ้อ์พายย หมอผีสพรเขาไม่คิดหรวกว่าสามีตัวเองจะกล้าทำขนาดนี้ ถ้ารู้ก็คงหย่าสมใจคุณแน

แจ้งลบ 

ถ้าแฟนคุณไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นคุณจะขอเลิกกับเขาหรือพยายามแย่งเขากลับมาละ

จุดเริ่มต้นมันมาจาก ไ้อ์หมอวิสุทธิ์ มันไปมีกิ๊กกับคนไข้

ไ้อ์พายย

พายย

### ความคิดเห็นที่ 321

คดีนี้ตอนแรก คุณ พรทิพย์เป็นคนทำให้เบะแสบ แต่ตำรวจมาแย่งเอาผลงานตอนหลัง ไข้หรือเปล่า

7894

แจ้งลบ 

### ความคิดเห็นที่ 320

เสร็จตำรวจอีกราย ทำอะไรไม่เนียนเลยนะหมอ

เรียนหมอมิไข้ว่าจะเก่งนะจะ อย่าลืมน่าเหนือฟ้า

ยังมีตำรวจอยู่ ฮ่าๆๆๆ

คนรักตำรวจ

แจ้งลบ 

### ความคิดเห็นที่ 319

1 ดัดสินให้ใช้ความรู้ทำประโยชน์แก่สังคม จะดีกว่า

-อย่างนี้ ถ้าหมอคนอื่นที่ช่วยชีวิตคนมาเยอะ สามารถ ฆ่าคนได้รี หรือ ฆ่าแล้ว รับใช้สังคัมไป ไม่ต้องตาย ถ้าอย่างนั้น สังคัมจะเป็น อย่งไรละ ท่านๆ

-ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนละ ถ้ามีหมอมา ฆ่าคนที่คุณรักอย่าง โหดเหี้ยมแบบนี้ ศพก็อไม่มี คุณจะให้อภัยเขามั้ย ?

ความคิดเห็นส่วนตัวครับ

555

แจ้งลบ 

### ความคิดเห็นที่ 318

แจ้งลบ 



เมื่อพวกหมอๆจริงๆ

เวลารักษาผิดพลาดก็จะทำเนี่ยนว่าผู้ป่วยเป็นโรคโน้นโรคนี้อันนี้ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่รู้ รักษาแล้วไปเรื่อยโดยเฉพาพวกหมอจบใหม่ชอบลองภูมิ  
- ถ้าไม่ใช่หมอด้วยกันหรือคนที่มีความรู้เรื่องการแพทย์โอกาสที่จะจับผิดนั้นยากมาก

บางรายช่วยมากถึงขนานพิการหรือเสียชีวิตก็มี แต่พอมีการฟ้องร้องขึ้นมาแล้วพวกสภาแพทย์ก็จะช่วยเหลือกันเอง โดยอ้างว่าถ้าคุณฟ้องร้องหมอคนนี้แล้ว เราก็จะเสียบุคคลกรด้านการแพทย์ที่สำคัญไป  
คนนึง จากนั้นก็จะพยายามเอาเงินปิดปากครอบครัวผู้เสียหาย  
- อย่าลืมนะว่าพวกหมอๆทั้งหลาย เงินเดือนพวกคุณนั้นสูงมากฯ ตามความรับผิดชอบ ไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลกรที่สำคัญด้านการแพทย์แล้วไม่ต้องรับโทษ แค่จากเงินให้ผู้เสียหายก็จบๆไป  
พวกหมอๆ

### ความคิดเห็นที่ 313

เห็นด้วยกับ 256 มากๆ

nah

แจ้งลบ 

### ความคิดเห็นที่ 312

นี่แหละหนาคนไทย เค้าวาซีใจอ่อน ซ้ำสงสาร  
ก่อนนี้ก็เห็นออกมาแข่งชกหักกระดูกหมอกันทั้งนั้น  
พอศาลตัดสินประหาร ก็ออกมาชกดินชกอ  
กรรม คือ การกระทำ และผลของการกระทำ ของคนนั้นๆ  
ระหว่างพ่อฆ่าแม่ตาย กับพ่อถูกประหาร การกระทำไหนมันส่งผลให้คนข้างหลังเจ็บปวดกว่ากันละ คนเก่งหลายคนในนี้ช่วยตรงไหน  
อย่าคิดอะไรโดยไม่มีเหตุและผลรองรับ เพียงเพราะว่าอะอะไรก็สงสารเขาไปทั่วเลย คนไทย

ล้างบาง

แจ้งลบ 


### ความคิดเห็นที่ 311

ไม่น่าต้องโทษประหารอะ

เห็นใจลูก ๆ หมออะนะ

โทษติดคุกก็พอ แล้วให้หมอรักษาคนป่วยในคุกให้เป็นประโยชน์ยังจะดีกว่า

777

แจ้งลบ 

### ความคิดเห็นที่ 310

ต่อจากเมื่อก็

อย่างเช่นการทิ้งขยะ บนพื้น ถ้า กฎหมายบอกว่าใครทิ้งต้องตัดมือ แต่พอจับจริง บอกให้เก็บไปทิ้ง  
แต่ในทางกลับกัน คนทิ้งขยะ จับได้ ตัดมือทันที  
เป็นคุณ คุณจะทิ้งตรงนั้นหรือจะเอาไปทิ้ง ในถังขยะละ

โหดมะ เหมอๆ

666

แจ้งลบ 

### ความคิดเห็นที่ 309

ฆ่าคนตายอย่าโหดเหี้ยมแถมไม่สำนึก มันก็ต้องตายตกไปตามกรรม อย่าอึดเดียวดนักเลยพวกที่อยากเอามันไว้ (ราคาญะ) ไม่เสียตายเมียดข้าวจากผืนดินไทยที่ต้องเอามาเลี้ยงมันในคุกหรือใน  
ขยะ

แจ้งลบ 

**ความคิดเห็นที่ 308**

หมอวิสุทธิ์ถูกคำสั่งประหารเพราะฆ่าคนไปหนึ่งคน แต่ไอ้หมอเหวงมันกำลังฆ่าประเทศชาติ สมควรจะทำยังงัยกับมันดี(วะ)  
**ไอ้เหวงควรถูกกระที่บตาย**

แจ้งลบ **ความคิดเห็นที่ 307**

การรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ช่วยรักษาชีวิตคนได้มากกว่า ให้หมอรักษาคนไข้ในคุกนะครับ  
22

แจ้งลบ **ความคิดเห็นที่ 306**

สงสัยว่าทำไมหมอไม่ยอมสารภาพทั้ง 3 ศาล มันต้องมีเงื่อนงำ  
**คิดลึกดีกว่า**

แจ้งลบ **ความคิดเห็นที่ 305**

เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 163 มากที่สุด ขอให้้องทั้งสองเข้มแข็งไว้นะคะ ขอเอาใจช่วยคะ  
31

แจ้งลบ **ความคิดเห็นที่ 304**

Karma  
K

แจ้งลบ **ความคิดเห็นที่ 303**

ผมก็ไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตอยู่ดี ควรจะยกเลิกได้แล้ว จำคุกตลอดชีวิตดีที่สุด

แจ้งลบ 

ผมไม่รู้ว่่าเบื้องหลังของชีวิตคู่ทั้ง 2 คนนั้นเป็นอย่างไร แล้วหมอดีดีคนหนึ่งทำไมถึงถูกกดดันอะไรคือสาเหตุที่ต้องตัดสินใจทำอะไรที่เลวร้ายลงไปแบบนั้น  
แล้ววันนี้ศาลตัดสินประหารชีวิตหมอ

ลูกที่แม่ตายเพราะพ่อเป็นคนฆ่า แล้ววันนี้พ่อก็ถูกตัดสินประหารชีวิต

คุณคิดว่าลูกเขาจะยินดีหรือเสียใจคับ  
**เด็กกรม**

**ความคิดเห็นที่ 302**


คท. 288 ใส่พระจงรักภักดี รักและศรัทธา ยึดเหนี่ยวจิตใจและอีกหลายๆอย่างที่คนไทยเข้าใจไม่ต้องอธิบาย  
kk

แจ้งลบ 



## ความคิดเห็นที่ 301

เท่าที่รู้มา ความจริงประเทศไทยเขายกเลิกการใช้แดนประหารมานานแล้วขอให้คุณหมอดังใจทำดีเพื่อรอกอภัยโทษนะคะ สงสารเด็ก ใครรู้ข้อเท็จจริงช่วยบอกที่ dari

แจ้งลบ 

หน้าแสดงความคิดเห็นที่ 7 จากทั้งหมด 7 หน้า [หน้าที่แล้ว](#) ▶

7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

## โปรดอ่านกฎกติกา ก่อนแสดงความคิดเห็น

1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณา รอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

## แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์

ชื่อ/e-mail ของคุณ :  \*ความคิดเห็น :  \*

คุณสามารถใช้รูปภาพแสดงอารมณ์ (Emoticons) เมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกผู้จัดการออนไลน์แล้ว [คลิกที่นี่](#) เพื่อเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก

**TOC**  
THAILAND'S ENGLISH NEWS CHANNEL

See us real-time online at  
[www.thailandoutlook.tv](http://www.thailandoutlook.tv)